

Số: /BC-UBND

Sơn Long, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sơn Long là xã được chia tách từ xã Sơn Dung theo Nghị định số:10/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ, phía Bắc giáp xã Sơn Dung, phía Nam giáp xã Sơn Lập, phía Đông giáp xã Sơn Màu, phía Tây giáp xã Ngọc Rin + xã Ngọc Tem + xã Đăk Nên - huyện Kon Plong - Tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.840,67 ha, trong đó đất có rừng chiếm 2.863,9 ha, đất khác có 1376,77 ha., hiện nay trên địa bàn xã có 4 thôn; tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã 618 hộ/2.283 khẩu (trong đó hộ nghèo có 315 hộ nghèo chiếm 49,22; 134 hộ cận nghèo: 22,94% so với số hộ toàn xã).

Trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tình hình An ninh – Quốc phòng, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn tác động đến việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền như: Mật độ dân cư không đồng đều, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống Nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác dân vận chính quyền

Triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND huyện Sơn Tây về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2024, UBND xã Sơn Long đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 12/3/2024 về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn xã, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Khối Dân vận

Đảng ủy xây dựng Kế hoạch “Phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền” 2024.

2. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền

Công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được những kết quả quan trọng, UBND xã đã đưa tin tuyên truyền về hoạt động dân vận và công tác dân vận chính quyền trên hệ thống truyền thanh, trong đó đã tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp;...

Nhìn chung, công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, hầu hết cán bộ, công chức và người lao động đã nắm bắt các nội dung trong công tác dân vận chính quyền. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; lề lối, tác phong làm việc được cải thiện, trách nhiệm trong thực thi công vụ được tăng cường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng ủy đã củng cố và kiện toàn khối Dân vận xã, Khối dân vận xã thực hiện chế độ giao ban 01 tháng 1 lần nội dung kiểm điểm việc thực hiện tháng trước và kế hoạch tháng tới nhằm nắm diễn biến tình hình tư tưởng trong Nhân dân về thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, các cuộc sinh hoạt chính trị do Đảng ủy phát động để báo cáo trong cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và tham mưu cho Đảng ủy các nội dung trong công tác dân vận, hoạt động của MTTQ các tổ chức thành viên của Mặt trận.

UBND xã phân công đồng chí Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác Dân vận chính quyền.

3. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an sinh xã hội

Trong năm 2024 với nguồn kinh phí phân bổ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Chính quyền đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sử dụng hợp lý vào việc đầu tư các công trình giao thông, cho các hộ nghèo vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người nghèo¹... Các

¹ 02 dự án Trồng Chuối Mọc 18 hộ/6,5 hecta, 01 dự án trồng Ôi Ruby 8 hộ/01 hecta, 01 dự án Nuôi bò vàng 10/20 con bò giống... hiện cây trồng, vật nuôi đang sinh trưởng và phát triển tốt.

chính sách hỗ trợ đã mang lại nhiều chuyển biến trong việc sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng đã cấp các loại hỗ trợ khác cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Cùng với chính sách tín dụng và hướng dẫn người nghèo biết cách làm ăn, các chính sách về an sinh xã hội như khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, đặc biệt là chính sách về nhà ở cho hộ nghèo đã giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo.

Văn hóa, thông tin, thể thao có bước phát triển mới; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu, rộng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đời sống văn hóa ở thôn, KDC có nhiều khởi sắc. Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được chú trọng phát triển.

Thực hiện có hiệu quả dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và mục tiêu phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Công tác dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được phát triển, cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư. Đến nay, trên địa bàn xã có 03 điểm trường chính Mầm non, THCS, Tiểu học được xây dựng kiên cố. Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa.

Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao. Chất lượng học sinh giỏi, tiên tiến hàng năm đều tăng. Giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở.

Trong thời gian qua Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng thế trận phòng thủ xã ngày càng vững chắc. Công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, thực hiện đúng luật. Phối hợp tổ chức diễn tập, luyện tập, giáo dục quốc phòng đạt kết quả cao.

Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Công tác huấn luyện, triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng được quan tâm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh và có bước phát triển mới, vai trò của tổ ANND được phát huy. Các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được chú trọng. Quan tâm xây dựng lực lượng công an từ xã đến thôn và lực lượng dân quân bảo vệ cơ quan.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, nhìn chung Nhân dân trên địa bàn xã chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

4.1. Cải cách thủ tục hành chính

UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/02/2024 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024,

theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải cách hành chính trên địa bàn xã.

Việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức: UBND xã đã làm tốt việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức như công khai, minh bạch về hoạt động xây dựng, ban hành văn bản pháp luật của HĐND, UBND xã; công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch trong lĩnh vực quản lý đất đai; công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính công, mua sắm công; công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đối với người dân, doanh nghiệp...

UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng UBND xã thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đầy đủ và kịp thời cập nhật thông tin về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, Bộ phận TN&TKQ phùng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, tính từ ngày 01/01/2024 đến nay đã tiếp nhận tổng số hồ sơ: 452 hồ sơ thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, trong đó:

Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 452 hồ sơ; giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả; các trang thiết bị làm việc được đầu tư, mua sắm để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức; việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh có sự chuyển biến tích cực; hoạt động của trang thông tin điện tử xã ngày càng chất lượng.

4.2. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán, công chức

Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành theo quy định. Thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ tại UBND xã.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức trên địa bàn xã đã đi vào nề nếp. UBND xã phối hợp thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức.

4.3. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ, cán bộ, công chức

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân luôn được lãnh đạo xã quan tâm và chỉ đạo. Trong giao tiếp và ứng

xử với Nhân dân, cán bộ, công chức xã luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng, nhã nhặn, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, không những nhiều, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, UBND xã chưa nhận được ý kiến phản hồi nào từ người dân về ứng xử, thái độ làm việc của cán bộ, công chức UBND xã. Từ những cơ sở trên, nên người dân rất hài lòng đối với sự phục vụ của UBND xã và đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục thực hiện các chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, UBND phường triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 48/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Quảng Ngãi, qua đó để tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong các cơ quan.

5. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm, UBND xã đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định; thông qua Hội nghị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia ý kiến với Thủ trưởng, giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, công chức và người lao động; đồng thời cán bộ, công chức nêu cao vai trò giám sát, kiểm tra giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

UBND xã tiếp tục quan tâm, thực hiện nội dung công khai cho dân biết như: Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, dự án phát triển kinh tế-xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của xã; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn xã... đảm bảo dân chủ, minh bạch thông qua các hình thức phù hợp để người dân được biết. Tổ chức các cuộc họp ở địa bàn dân cư để nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định việc hiến đất, đóng góp tự nguyện đến lợi để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình liên quan đến quyền, lợi ích của người dân; lấy ý kiến nhân dân bàn cấp thẩm quyền quyết định như sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy ước, hương ước của thôn; Tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, phương án bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

6. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

** Công tác tiếp công dân*

Công tác tiếp công dân luôn được UBND xã chú trọng, xem đây là một việc làm hết sức cần thiết để nắm vững những tâm tư, nguyện vọng của người dân kiến nghị, phản ánh để địa phương điều hành và quản lý nhà nước được tốt hơn. UBND xã đã ban hành lịch và bố trí cán bộ phụ trách tiếp công dân vào ngày thứ Tư hàng tuần; các buổi tiếp dân của lãnh đạo các cấp đều được UBND xã thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và gửi văn bản về các cơ quan đơn vị để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được biết. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, lãnh đạo UBND xã đã tổ chức tiếp công dân: 43 ngày vào thứ tư hàng tuần, tuy nhiên trong các buổi tiếp dân, không có người dân đến trực tiếp trao đổi với lãnh đạo, chủ yếu là gặp trao đổi trực tiếp với công chức chuyên môn về thủ tục đăng ký kết hôn,

đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn và vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã được trả lời hướng dẫn cụ thể.

* Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Công dân gửi đến UBND xã.

7. Kết quả công tác phối hợp với ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện công tác dân vận.

Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, động viên Nhân dân chấp hành các quy ước, hương ước, Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Chủ động phối hợp cùng chính quyền giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở; tăng cường các hoạt động giám sát, tích cực phát động quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự; kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chính quyền xã đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước. Trong các phiên họp thường kỳ, Ủy ban nhân dân mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể tham gia để thông báo tình hình thực hiện các mặt công tác của UBND xã. Ngoài ra, trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo của UBND xã có mời đại diện lãnh đạo UBMTTQVN xã và các đoàn thể làm thành viên.

III. PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tập trung tổ chức quán triệt và phổ biến rộng rãi mục đích, yêu cầu, nội dung, đồng thời phát động phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và nhân dân; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, tiêu chí đánh giá điển hình “*Dân vận khéo*” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm 2024, phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” đã tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- *Lĩnh vực phát triển kinh tế*: Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã đã phát huy năng lực, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nội dung tuyên truyền theo hướng bám sát cơ sở để kịp thời nắm

bất tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế, phù hợp với đặc thù địa phương, tiếp tục vận động người dân phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đến việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2024 các ngành, các thôn trên địa bàn xã tiếp tục duy trì, phát huy mô hình đã đăng ký xây dựng năm 2023 và những năm trước (*5 mô hình, điển hình*), có nhiều mô hình phát huy hiệu quả cao như: Mô hình trồng Ôi, trồng gừng sê... đã giúp nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Mô hình “Nuôi heo kỵ thịt” của ông Đinh Văn Mang, Đinh Thị Hoa... Từ kết quả mô hình trên đã vận động nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, nâng cao hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích. Qua những việc làm đó đã góp phần khích lệ tinh thần đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ Nhà nước của một bộ phận Nhân dân dần được khắc phục; nhiều đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức và có ý chí tự phấn đấu vươn lên làm kinh tế gia đình.

- *Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội*: Trong những năm gần đây từ việc quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, nhiều mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có cách làm hay, mang lại hiệu quả cao như: “Bảo tồn văn hóa truyền thống của người Ca Dong” của ông Đinh Văn Siêng xã Sơn Long, “Xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số” của Trường Mầm non Đák Ra Pân xã Sơn Long; “Shop đồ không đồng” của hội Cựu Chiến binh xã, “Vận động Nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới” của Ủy ban nhân dân xã... những mô hình này luôn được duy trì và phát huy.

- *Trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh*: Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu dân cư, đoàn viên, hội viên và người dân triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương tiêu biểu như: “An ninh tự quản” của thôn Ra Manh, xã Sơn Long, “Địa chỉ tin cậy” của Hội liên hiệp Phụ nữ xã... Qua đó, các mô hình đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn xã.

- *Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị:* Hệ thống chính trị của xã đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng mạnh về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, giải quyết vấn đề từ cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện ngày càng tốt, Nhân dân đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến hay và thiết thực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được triển khai thực hiện thường xuyên theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân. Thông qua các mô hình đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, việc thực hiện công tác dân vận chính quyền có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; ý thức trách nhiệm phục vụ và vận động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền có chuyển biến. Công tác dân vận chính quyền triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, đã chú trọng đến các mặt liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, hiệu quả; cải cách hành chính ngày càng chú trọng, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội.

2. Tồn tại, hạn chế:

Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác dân vận chính quyền tuy đã thực hiện nghiêm túc nhưng chưa sâu sát. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai phong trào thi đua chưa đồng bộ; công tác sơ, tổng kết mô hình, điển hình chưa được thực hiện.

3. Nguyên nhân.

Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức quán triệt phổ biến Chỉ thị, Pháp lệnh, Nghị định chưa thật sự sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa cụ thể, rõ nét; công tác phối, kết hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2025

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu đơn vị trong tổ chức quán triệt học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận chính quyền.

2. Gắn với thực hiện công tác dân vận chính quyền với trách nhiệm của người đứng đầu được phân công phụ trách. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định của cơ quan cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động tại bộ phận một cửa, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

4. Tập trung thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; chủ động giải quyết các nhu cầu bức thiết trong đời sống Nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc.

5. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

6. Tổ chức sơ, tổng kết công tác dân vận chính quyền, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các ban ngành thực hiện chưa tốt.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Sơn Long về công tác Dân vận chính quyền năm 2024. Kính báo cáo cấp trên biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thanh Vượt